

Cảm nghĩ của một thành viên của Hội Từ Bi Phụng Sự khi dự tang lễ thân mẫu của chị Nhi Dương (người cập nhật bài giảng pháp trên Tubiphungsuapp và trên iB Viber cho Hội).

Vẫn biết trần gian là cõi tạm, đến rồi đi, tương phùng rồi cũng biệt ly và vô thường nhất định sẽ ghé thăm.

Nhận được tin buồn thân mẫu của chị Nhi Dương là bác Từ Mỹ đã từ trần vào ngày 21 tháng 7 năm 2024 và tang lễ được cử hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 tại Cypress View Mausoleum, San Diego, California.

My Tu

DECEMBER 25, 1939 - JULY 21, 2024



IN THE CARE OF

[Cypress View Mausoleum, Mortuary and Crematory](#)

Mrs. My Tu, age 84 passed away on Sunday, July 21, 2024.

Sáng ngày thứ hai 29 tháng 7 năm 2024, có 20 thành viên từ Orange County, miền nam California, và 15 thành viên của hội Từ Bi Phụng Sự tại San Diego, tất cả là 35 người đại diện cho Hội dưới sự hướng dẫn của Thầy cùng tham dự tang lễ.

Hành trình từ Orange County đến nhà quản dài khoảng 97 miles và phải mất gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Đoàn chúng tôi có mặt và tiếp nối nghi lễ lúc 11 giờ sáng, sau khi Hòa Thượng Minh Hối làm lễ phát tang cho gia đình và con cháu theo nghi thức Phật giáo. Tiếng tụng kinh của quý Thầy hòa theo tiếng chuông, tiếng mõ đã thấm tận đến tâm can và gây nên bao niềm cảm xúc cho người dự tang.



Về phần đóng góp tâm linh trong tang lễ này của riêng Hội Từ Bi Phụng Sự, Thầy Hằng Trường rất kính mến của chúng ta đã ban một bài pháp ngắn cho các con cháu của bác Từ Mỹ. Sau đó, Thầy hướng dẫn các anh chị em trang trọng cử hành nghi lễ theo phong cách Hoa Nghiêm. Phái đoàn tụng Chú Đại Bi và Chú Vãng Sanh, và tiếp theo, Thầy hướng dẫn mọi người đi quanh quan tài ba lần.



Thầy cũng giảng giải ý nghĩa thật sâu sắc của việc đi vòng quanh đó, quan tài nằm ở giữa và mọi người đều hướng vào. Trong khi đi vòng quanh, Thầy hướng dẫn mọi người cùng tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà và nhả nhủ hương linh hãy “trở về và nương theo sự tiếp dẫn của tự tánh quang minh”. Đó là sự kết nối của tâm thức và tình thương giữa người ra đi và những người đang có mặt xung quanh. Tự tánh quang minh, tình thương, bao dung, tha thứ, và sự buông bỏ được biểu hiện lúc này và ở đây. Nghi thức đặc biệt này của Hội TBPS đã khiến những người hiện diện cảm phục, và họ cùng nối bước đi vòng với chúng tôi.

Kính thưa Sư Phụ, thật quá cảm động và sâu sắc. Chúng con chân thành cúi đầu cảm tạ Sư Phụ. Chúng con cũng tri ân lòng quan hoài của các anh chị em tham dự tang lễ đã thay mặt cho Hội Từ Bi Phụng Sự đối với Nhi Dương và tang quyến.



Cuối cùng, với phước duyên lành, tang lễ đã hoàn tất trong sự trân trọng và tiếc nuối nhưng cũng tràn đầy niềm hy vọng hương linh bác Từ Mỹ nương theo tự tánh quang minh, sớm được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc với sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Một lần nữa, toàn thể Hội Từ Bi Phụng Sự thành tâm chia buồn cùng chị Nhi Dương, anh Khoa Cao và toàn thể gia quyến. Mến gửi chị một vãn thơ nhớ bác Từ Mỹ:

*Giọt buồn vĩnh biệt chia tay,
Niềm vui sẽ đến sum vầy Tây Phương.*